

คำประกาศเกียรติคุณ  
นายสมนึก พิมลเสถียร  
ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์



นายสมนึก พิมลเสถียร เกิดที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้รับราชการในสังกัดสำนักงานงบประมาณตั้งแต่เริ่มแรก ได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบอย่างสูง มีความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท และสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการงบประมาณเป็นอย่างยิ่งผู้หนึ่ง

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ นายสมนึก พิมลเสถียร ได้นำความรู้จากประสบการณ์ มาพัฒนาระบบงบประมาณของประเทศ โดยใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์ และได้ทำการปรับบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบและกลไกต่างๆ ที่ใช้ในการ จัดทำงบประมาณเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งบประมาณ เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชน

นายสมนึก พิมลเสถียร เป็นผู้ริเริ่มจัดทำนโยบายงบประมาณตามบทบาทที่ เปลี่ยนแปลงไปของสำนักงานงบประมาณ โดยปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทั้งด้าน การเงินและการคลังที่ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับกรอบภารกิจของรัฐ และความจำเป็นของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นประธานคณะกรรมการในการกำหนด TOR และให้การสนับสนุนการดำเนินการ ด้านงบประมาณ เรื่อง Budget Information System (BIS) ของสำนักงานงบประมาณ

ในด้านการจัดการงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นั้น นายสมนึก พิมลเสถียร ได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการเสนอแนะรูปแบบวิธีการจัดทำงบประมาณ และการบริหาร งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ระบบงบประมาณของสถาบัน อุดมศึกษาได้มีการพัฒนาและเกิดประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

นายสมนึก พิมลเสถียร เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีแนวคิดที่เป็นสากล มีความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศผ่านกลไกการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ และมีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินและการพัฒนาระบบงบประมาณให้ตอบสนองต่อภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เป็นผลให้เกิดความผาสุกต่อประชาชนและสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติในวงกว้าง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน

การที่นายสมนึก พิมลเสถียร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการงบประมาณ มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิเคราะห์กิจการงานภาครัฐเป็นอย่างดี และได้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานของราชการด้านการงบประมาณ เพื่อยังประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าต่อกิจการอันเป็นสาธารณะ สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนทั่วไปจนเป็นที่ประจักษ์ นับเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณลักษณะของนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม และดำรงตนอยู่ในเกียรติแห่งวิชาชีพตลอดมา ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสมนึก พิมลเสถียร ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

